

## LOH OUN HEAN

---

**Tham vấn, Giảng viên, Tác giả**



### Summary

Oun Hean là một nhà lãnh đạo nguồn Nhân Lực và quan hệ công nghiệp có nhiều kinh nghiệm, có sự nghiệp kéo dài hơn 30 năm với các vị trí quan trọng trong Bộ Nhân Lực Singapore, Maybank Singapore, Singapore Airlines và Deloitte Đông Nam Á. Sau các nhiệm vụ tại công ty, ông đã cung cấp dịch vụ tư vấn, cố vấn và đào tạo về quản lý nhân sự và tổng thể từ năm 2012 cho nhiều tổ chức và công ty.

- ✓ Ông có nhiều kinh nghiệm cả về chiến lược và thực hành trong Quản lý nguồn Nhân Lực, quản lý sự thay đổi, phân tích và đánh giá công việc, phân loại công việc và cơ cấu tiền lương, quản lý hiệu suất, chế độ thưởng chia sẻ lợi nhuận, chế độ phúc lợi linh hoạt và thiết kế và đánh giá khung năng lực...
- ✓ Ngoài việc lãnh đạo Bộ phận Nhân sự trong suốt 15 năm làm việc tại Maybank Singapore, Oun Hean đã quản lý các hoạt động ngân hàng và đi đầu trong việc lập kế hoạch doanh nghiệp, ngân hàng tiêu dùng, tiếp thị chiến lược và nhiều lần tái cơ cấu tổ chức, cải tiến quy trình kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý và các sáng kiến quản lý thay đổi . Sự tham gia đáng kể của ông trong nhiều lĩnh vực đã giúp xây dựng nền tảng vững chắc để biến Maybank Singapore thành ngân hàng hàng đầu tại Singapore.
- ✓ Ông đã thiết kế và thực hiện nhiều khóa đào tạo về quan hệ lao động, thương lượng tiền lương, quản lý nguồn nhân lực, quản lý sự thay đổi và quản lý hiệu suất cho nhiều tổ chức. Ông cũng tham gia giảng dạy bằng Thạc sĩ Quản lý Vốn Nhân lực của Đại học Khoa học Xã hội Singapore.

# Background

- ✓ Oun Hean tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kỹ thuật Công nghiệp tại Đại học Melbourne và lấy bằng Thạc sĩ Quan hệ Công nghiệp tại Trường Kinh tế London. Ông có Bằng Tốt nghiệp về Quản lý Tài chính và cũng được chứng nhận ACTA (Chứng chỉ Nâng cao về Đào tạo & Đánh giá) bởi WDA Singapore.
- ✓ Là một nhà quan hệ lao động dày dặn kinh nghiệm, ông đã thương lượng với nhiều công đoàn và hòa giải nhiều tranh chấp lao động. Ông phục vụ trong Ban Quan hệ Lao động của Liên đoàn Người sử dụng lao động Quốc gia Singapore và Ban Người sử dụng lao động của Tòa án Trọng tài Công nghiệp, Singapore và là Cố vấn Hòa giải Ba bên tại Singapore. Oun Hean cũng là thành viên Hội đồng Giám khảo cho Giải thưởng Nhân sự (của Viện Nguồn nhân lực Singapore) từ năm 2013 đến năm 2017.
- ✓ Ông là tác giả của cuốn sách "Quan hệ công nghiệp ở Singapore - Thực tiễn và Quan điểm" được xuất bản vào tháng 6 năm 2018. Oun Hean đã được Hội đồng Tư vấn Quản lý - Toàn cầu và Singapore phong tặng là Viện sĩ ICMCI vì khả năng lãnh đạo tư tưởng của ông trong lĩnh vực tư vấn quản lý nghề nghiệp, được hỗ trợ bởi giảng dạy mẫu mực và nghiên cứu ứng dụng vào năm 2020.